



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

18 มกราคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชาและกระท่อม

ประเด็นสำคัญ

1. พรบ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ...

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์

- เครือข่ายประชาชนเพื่อการมีกฎหมายควบคุมกัญชาในประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อขอให้เปิดเผยรายชื่อ ส.ส.ที่ไม่เข้าร่วมประชุมสภา ซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้สภาล่มหลายครั้ง จนไม่สามารถพิจารณา พ.ร.บ. กัญชาฯ ที่ค้างอยู่อีกหลายมาตรา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เส้นทางเศรษฐี

- ดร.พิพัฒน์ นนธนาธรรม นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย กล่าวถึงเหตุผล 5 ประการ ที่สภาฯ ต้องผ่านร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ได้แก่ 1.ขาดเครื่องมือในการบริหารจัดการกัญชากัญชงอย่างครบวงจร เนื่องจาก พ.ร.บ.กัญชาฯ มีการออกแบบที่ครอบคลุมในการบริหารจัดการกัญชา-กัญชง ครบวงจร และรวมอำนาจในการกำกับดูแลและควบคุมการใช้ประโยชน์จากกัญชา-กัญชง เป็นหนึ่งเดียว 2. ความเสี่ยงของกลุ่มเปราะบางของกลุ่มเด็ก เยาวชน และหญิงตั้งครรภ์ ที่อาจจะเข้าถึงกัญชา-กัญชงได้อย่างผิดกฎหมาย 3. ความเสี่ยงของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องใช้กัญชาในการรักษาโรค ที่ได้รับยากัญชาที่ขาดมาตรฐาน ทำให้เสียโอกาส เสียเงิน 4. ความเสี่ยงของประชาชนที่ขาดประโยชน์จากการใช้กัญชา-กัญชง ในทางเศรษฐกิจ ที่จะสามารถสร้างงานในตลาดกัญชา 5. ความเสียหายของประเทศต่อการเติบโตของตลาดกัญชา-กัญชง ในระดับโลก คาดการณ์การเติบโตของตลาดในปี 2028 หรือ พ.ศ. 2571 อยู่ที่ 197.74 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 6,920 ล้านล้านบาท และมีประเทศต่างๆ ทอยเปิดกัญชาให้ถูกต้องตามกฎหมายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และไม่มีประเทศใดเลยที่เมื่อเปิดกัญชาให้ถูกต้องกฎหมายแล้วจะกลับนำไปเป็นยาเสพติดอีก



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. ภาพรวมสถานการณ์ในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, sondhitalk)

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทยหลังวันหยุดยาวปีใหม่ที่ผ่านมามีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง ทั้งรายใหม่ ผู้ป่วยอาการหนักและเสียชีวิต ซึ่งเป็นข้อมูลจริงที่มาจากกรณีข้อมูลและรายงานตามระบบปกติของ รพ. ที่รับรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคจะแยกจำนวนผู้ติดเชื้อ ออกเป็นการติดเชื้อในประเทศและกลุ่มนักท่องเที่ยว เริ่มรายงานรูปแบบดังกล่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 เป็นต้นไป และขอความร่วมมือ รพ.เอกชน ส่งรายงานผู้ป่วยโควิดให้กองระบาดวิทยาด้วย


- ความกังวลช่วงเทศกาลตรุษจีนที่คาดว่าจะมีการเดินทางของชาวจีนและคนไทยเชื้อสายจีนเพื่อกลับภูมิลำเนาและไปร่วมพบปะญาติมิตร นั้น มีการเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนประชาชนต่อเนื่องว่า ถ้าต้องเข้าพื้นที่มีคนจำนวนมากขอให้กลุ่มเสี่ยง 608 เฝ้าระวังตนเอง สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อย ๆ

- ส่วนวัคซีนโควิด 19 ชนิดรวม 2 สายพันธุ์ (Bivalent Vaccine) ที่มีการติดตามข้อมูลเบื้องต้น ยังไม่มีผลการศึกษาว่าต้องเปลี่ยนเป็นวัคซีนโควิด 2 สายพันธุ์เพื่อการกระตุ้นที่ดีกว่า ดังนั้น เบื้องต้นจะใช้วัคซีนเดิมที่มีอยู่ฉีดกระตุ้นให้ประชาชนแต่จะติดตามผลวัคซีนใหม่ ๆ ถ้ามีประสิทธิผลดีกว่าก็จะนำเข้ามา

2. แนะนำใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์)

- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์เรื่อง “โควิด 19 การใส่หน้ากากอนามัย” ว่า ปัจจุบันต้องยอมรับว่าโรคโควิด 19 กำลังเข้าสู่โรคประจำฤดูกาล ความรุนแรงของโรคลดลง ประชากรส่วนใหญ่ติดเชื้อไปแล้วหรือฉีดวัคซีนไปเป็นจำนวนมากพอสมควร ปัญหาขณะนี้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะต้องปกป้องไม่ให้เกิดความรุนแรงและเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก ให้คำแนะนำในการใส่หน้ากากอนามัย ในผู้ที่สัมผัสโควิด 19 และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือกลุ่ม 608 รวมถึงคนปกติ ที่อยู่ในพื้นที่ปิด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ในแต่ละพื้นที่จะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงและสถานการณ์ของการระบาดของโรค ย้ำว่าการฉีดวัคซีนให้ครบ 3 เข็มเป็นอย่างน้อย จะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บทความ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ กระจก 8 หน้า</p> <p>- รว.สธ. เผยว่า คาดการณ์ทั้งปี 2566 จะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทย 7-10 ล้านคน แต่ขณะนี้โควิด 19 ยังระบาดทั่วโลก รวมถึงในไทย ไม่อยากให้คนไทยมัวแต่ดีใจต้อนรับคนจีนจนลืมป้องกันตัวเอง ไม่อยากให้เกิดกลับมาระบาดหนักจนทุกอย่างหยุดชะงักอีก</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ เหะหะพาที</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยผลสำรวจพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังป้องกันโควิดอย่างต่อเนื่อง แต่ก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่แออัดน้อยลง ผাগถึงประชาชน แม้โควิด 19 จะลดระดับลงเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังแล้ว ขอให้ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดต่อไป สวมหน้ากากเมื่ออยู่ในที่แออัด ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังใช้ห้องน้ำร่วม และหมั่นทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมกันภายใน</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ทุน สปสช.ปรับสิทธิประโยชน์ช่องปาก</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, สยามรัฐ)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รว.สธ.เปิดเผยภายหลังการประชุม คสช. ว่าที่ประชุมเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 รวม 3 มติ ประกอบด้วย 1.การจัดความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG : การยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน 2.การขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน (Calories Credit Challenge : CCC) ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) 3.หลักประกันรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ โดยมอบหมายให้ คสช. เสนอมติดังกล่าวต่อ ครม. เพื่อพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานหลักประสานการดำเนินการตามนโยบาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	-
<p>ผลิตแพทย์บริการไร้รอยต่อ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ นพ.วิชัย เทียนถาวร</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรว.สธ. กล่าวในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กับสนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าโครงการผลิตแพทย์สถาบันพระบรมราชชนก เกิดจากความร่วมมือของประชาชนที่เชื่อว่า.สาธารณสุขจะสามารถผลิตแพทย์ได้อย่างมีมาตรฐาน ผลงานที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงพลังของ ก.สาธารณสุขและข้าราชการทุกคน นอกจากการผลิตแพทย์เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนในประเทศแล้ว หลังการพลิกฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย สิ่งที่ทางการของประเทศซาอุดีอาระเบียได้พูดคุย คือ บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ซึ่งไม่ได้ขายแรงงาน แต่ขายความรู้ความสามารถทางวิชาการ ซึ่งเกิดขึ้นใน ก.สาธารณสุขที่ได้ให้นโยบายกับสถาบันพระบรมราชชนก รวมถึงเรื่องของสังคมผู้สูงอายุซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้บุคลากรสาธารณสุขดูแลบุคคลเหล่านี้เพิ่มขึ้น</p>	-
<p>หาทางออกบ "ป้องกันติดเชื้อเอชไอวี"</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ matichon</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม คร. ทพ.อาคม ประดิษฐ์สุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. และ นพ.เจตต์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ทหารถึงการแก้ไขปัญหาการให้บริการป้องกันเชื้อเอชไอวี พร้อมเผยว่า ไม่มีปัญหาเรื่องการรักษาโรค รวมถึงโรคเอดส์ แต่ที่มีปัญหาคือการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ซึ่งในกรณีผู้มีสิทธิบัตรทอง สปสช.ดูแล แต่สิทธิประกันสังคมและข้าราชการไม่ได้ให้สิทธิตรงนี้ไว้ ในภาพรวมงบประมาณทั้งหมดของ สปสช. 1.4 แสนล้านบาท เป็นปัญหากรณีผู้อยู่นอกสิทธิบัตรทองราว 5 พันล้านบาท อย่างไรก็ตาม มติที่ประชุมเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2565 ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิบัตรทอง สธ.จะดูแลให้ก่อน เพื่อไม่ให้ประชาชนไม่ว่าสิทธิใดได้รับผลกระทบ ส่วนสถานพยาบาลอื่นๆ นอกสังกัดสธ.นั้น สปสช.จะไปหารืออีกครั้ง ส่วนจะคุยกับอีก 2 กองทุนเพื่อให้จัดบส่งเสริมสุขภาพหรือไม่นั้น จริงๆ อยู่ในกฎหมายของสปสช. มาตรา 66 ต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกา ก็จะแก้ปัญหาทุกอย่าง สปสช.ก็จะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	-
<p>เตือนแนวโน้มผู้ป่วยไข้เลือดออกและมาลาเรียสูงขึ้น</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, tnthailand, bangkokbiznews, hfocus) (เพิ่มสื่อ)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยแนวโน้มผู้ป่วยไข้เลือดออกและมาลาเรียสูงขึ้นในปี 2566 แนะนำให้กำจัดยุงอย่างถูกวิธีต้องเน้นที่ต้นเหตุของปัญหาคือการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้ยุงเกิด การป้องกันไม่ให้ยุงกัด และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีโดยไม่จำเป็น พร้อมแนะนำการป่วยไม่ซื้อยาลดไข้ในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) มารับประทานเอง ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><u>เตือนภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเอียงจากการใส่ส้นสูง</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ผจก.,สยามรัฐ, แนวหน้า, คมชัดลึก, tnntailand, thaiquote, nationtv, ch3plus, thereporters, newtv)</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เตือน ภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเอียง (Bunion) หรือ (Hallux Valgus) คือ มักจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเฉพาะผู้หญิงที่ใส่รองเท้าส้นสูง และพบมากเมื่ออายุมากขึ้น ส่วนมากจะพบที่เท้าทั้ง 2 ข้างมากกว่าพบที่เท้าข้างเดียว ปัจจัยกระตุ้นการเกิดภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเอียง เกิดจากการสวมใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมเป็นประจำ เช่น รองเท้าส้นสูง รองเท้าหัวแหลม รองเท้าที่คับแน่นจนเกินไป การรักษามีหลากหลายวิธี ตั้งแต่การรักษาเบื้องต้น ตั้งแต่พบอาการเริ่มแรก ไปจนถึงการผ่าตัดในผู้ที่มีอาการรุนแรง</p>	-
<p><u>คลินิกใช้ซิลิโคนปลอม</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ผจก., hfocus)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เผย “กรวิณคลินิก” 32 สาขาเปิดถูกกฎหมาย ขึ้นทะเบียนถูกต้อง แต่มีบางสาขาใช้ซิลิโคนเถื่อน เร่งร่วมตำรวจเดินหน้าสืบข้อมูลต่อเนื่อง หากคลินิกในเครือกระทำผิดอีกหรือไม่ ขอให้ประชาชนที่ใช้บริการแจ้งข้อมูลมาเพื่อให้มีหลักฐานเพิ่มเติม โดยติดต่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ สบส. ที่ "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ" หรือ แอปพลิเคชันไลน์ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ @cppd4</p> <p>- นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดี สบส. กล่าวว่า ส่วนกรณีแพทย์ใช้ซิลิโคนปลอมนั้น ตรวจสอบยากกว่าแพทย์ จึงต้องให้แพทย์สภาพตรวจสอบเรื่องจริยธรรมอีกครั้ง</p>	-
<p><u>สื่อสังคมออนไลน์จีนแชร์คลิป รมว.สธ.อวยพรตรุษจีน</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ch3plus)</p> <p>- สื่อสังคมออนไลน์ของจีน เช่น เว็บไซต์ mp.weixin.qq.com หรือ bilibili.com มีผู้โพสต์คลิปนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวทักทายชาวจีนด้วยภาษาอังกฤษว่า รัฐบาลไทยและประชาชนขอให้เพื่อนชาวจีนของเรามีความสุขในวันปีใหม่และปีเถาะที่รุ่งเรือง รวมถึงกล่าวเป็นภาษาจีนว่า คนไทยรักเพื่อนชาวจีน ประเทศไทยมีความสุขมากในปีนี้ เรายินดีต้อนรับเพื่อนชาวจีนสู่ประเทศไทย สวัสดีปีใหม่</p>	-
<p><u>กรมมตแต่งตั้งข้าราชการ</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ inn</p> <p>- น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ากรมมตมีมติอนุมัติตามที่รมว.สธ. เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสธ. ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 3 ราย ดังนี้ นายทศเทพ บุญทอง สาธารณสุขนิเทศก์ ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ นพ.ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่ 9 ก.ค.64, น.ส.อังคณา นรเศรษฐ์ธาดา ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรมกลุ่มงานอายุรกรรม รพ.หาดใหญ่ สสจ.สงขลา ตั้งแต่ 13 ม.ค. 65 และนางอุษณีย์ สังคมกำแพง ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ สสจ.อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย.65</p>	-
<p><u>ร้องขอความเป็นธรรมสิทธิสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว 56 สายงาน</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายโอสถ สุวรรณเศวต ประธานสหภาพลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตัวแทนจากทั้ง 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ จะเดินทางมา ก.สาธารณสุข เพื่อเข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และสธ. ในช่วงเช้าวันที่ 6 ก.พ. 2566 ในการติดตามความคืบหน้าการติดตามช่วยเหลือแก่เครือข่ายพนักงานและลูกจ้างสายสนับสนุนบริการ จำนวน 56 สายงาน ยืนยันการเดินทางมาครั้งนี้จะไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชน</p>	-
<p><u>ภาวะสมองเสื่อม</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ สกู๊ปพิเศษ</p> <p>- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาลงกรณ์ พัฒนาวิธีการตรวจโรคความเสื่อมของระบบประสาทชนิดต่างๆ ในเลือดที่รวดเร็วและแม่นยำ ตั้งแต่ยังไม่มีการ เพื่อนำไปสู่ระบบการวินิจฉัยและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นข้อมูลในการคาดคะเนภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของ รวมถึงหาวิธีการสังเคราะห์โปรตีนสารตั้งต้นและสารเทียบคุณภาพสำหรับการตรวจหาการมีวนพับของโปรตีนในโรคความเสื่อมของระบบประสาท เพื่อลดการนำเข้าสู่สารดังกล่าวที่มีราคาแพง ตลอดจนการสร้างฐานข้อมูลต่างๆ และนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการวินิจฉัยโรคสมองเสื่อมที่เหมาะสมกับบริบทของคนไทย รวมทั้งส่งเสริมความรู้ เพื่อเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการป้องกันภาวะสมองเสื่อม</p>	
<p><u>ชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ จดหมายถึงเดลินิวส์</p> <p>- จดหมายจากคุณ ภูซังค์ เล่าความประทับใจหลังป่วยและมีอาการหนัก เข้ารับการรักษาที่รพ.หนองคาย โดยกล่าวชื่นชมการทำงานและอริยาถ้อยของพยาบาล และบุรุษพยาบาล ห้องเอกซเรย์สมอง โดยเฉพาะนพ. อัญญาช ันันทา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ห้องศัลยกรรม เบอร์ 20 ขอคุณไปยังก.สาธารณสุข สสจ.หนองคาย และผอ.รพ.หนองคาย ที่ได้คัดเลือกบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาประจำ ณ โรงพยาบาลแห่งนี้ เพื่อให้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยได้พึ่งพาอาศัยและจดจำคุณความดีตลอดไป</p>	
<p>MD eConnect ผู้ช่วยบริหารหมอ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ : Green Data -ข้อมูลจาก สธ. ระบุว่าจะยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุขให้ทันสมัย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และตอบโจทย์การใช้ชีวิตวิถีใหม่ตามนโยบายThailand 4.0 โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารกรุงไทยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเชื่อมโยงข้อมูลสมาชิกของแพทย์สภาในระบบ MD eService และพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน MD eConnect อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกแพทย์สภา ซึ่งปัจจุบันมีแพทย์ประมาณ 70,000 คน และนักศึกษาแพทย์ประมาณ 16,800 คนทั่วประเทศ</p>	
<p>เด็กอินโดฯ กินขนมผสมไนโตรเจนเหลวป่วยระนาว! สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้าออนไลน์ -สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า รัฐบาลอินโดนีเซียได้ประกาศเตือนภัยจากการใช้ในโตรเจนเหลวในอาหารพร้อมรับประทาน และเรียกร้องให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ในโตรเจนเหลว หลังพบเด็กอินโดนีเซียหลายคนมีอาการแสบท้องและท้องเสียหลังกินขนมท้องถิ่น 'ซิกิ เกบูล' เป็นขนมหลากสีสันที่มีควินสีขาวของไนโตรเจนเหลว โดยนพ.ดิกกี บูดีแมน แพทย์ชาวอินโดนีเซียและนักวิจัยด้านความปลอดภัยทางสุขภาพทั่วโลกของมหาวิทยาลัยกรีฟิธในออสเตรเลีย ระบุ ถ้าเด็กกินขนมก่อนที่ไนโตรเจนเหลวระเหยจะเกิดความเสี่ยงต่ออาการแสบร้อนในลำไส้และกระเพาะทะลุ และบางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ขณะนี้ ยังไม่มีรายงานเด็กอินโดนีเซียเสียชีวิตจากการกินขนมดังกล่าว แต่มีเด็กราว 25 คนที่มีอาการเจ็บป่วย และมี 2 คนที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล คาดว่าอาจมีตัวเลขเพิ่มขึ้น</p>	-